

คู่มือออนไลน์

(18 ธันวาคม 2558)

โดย ชรรมาธิปดิ

แม้ฝันจะดี แต่หากไม่สามารถตัดความวิตกกังวลออกไปได้ ก็ยากจะพบความสุข

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า นภา เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538 เวลา 02.33 น. หนองคาย เพศหญิง

ดวงชะตาของคุณน่าถือว่าเป็นดวงชะตาที่ดีดวงหนึ่ง จะได้รับการยกย่องในแวดวงสังคม จะมีชื่อเสียง และมักจะมีผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู สนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เสมอๆ

แต่ดวงชะตาก็ค่อนข้างจะต้องต่อสู้ยามที่เดียวกว่าจะได้มาซึ่งความสำเร็จ หรือ สิ่งที่ปรารถนา และเป็นดวงชะตาที่ค่อนข้างจะคิดวิตกกังวลไปก่อนเสมอ อาจถึงขั้นวิตกกังวล และส่วนใหญ่เรื่องที่วิตกกังวลมักจะมีมาจากเรื่องอาชีพการงาน ที่ทำให้ทุกข์ใจอยู่เป็นนิจ

คำถามแรก หนูจะสามารถได้ไปทำงานต่างประเทศหรือไม่คะ

สามารถไปทำงานในต่างประเทศได้ครับ แต่คงจะไม่ค่อยสุขสบายเท่าไรนัก ต้องต่อสู้ทั้งในเรื่องงาน และ เรื่องจิตใจ

คำถามที่สอง ความรักคะ คือหนูจะมีคู่ครองหรือไม่คะ

ถ้าพูดถึงคู่ของคุณละก็ ดวงชะตาของคุณบอกว่า คุณสามารถมีคู่ได้แน่นอน แต่ความรักของคุณ หรือ คู่ครองของคุณอาจจะไม่ค่อยสู้ดีนัก

ดวงเรื่องความรักของคุณค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลง ผกผันสูง เดียวดีเดียวร้าย ทั้งที่คุณเองก็ถือว่าเป็นคนที่มีวาสนาคณหนึ่ง เป็นไปได้ว่า ส่วนหนึ่งเป็นที่ตัวคุณเองด้วย เพราะคุณเป็นคนที่จัดว่าคือเอาการ เชื่อมมั่นในตัวเองอย่างมาก และ ออกจะเป็นพวกจิตใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย

และต้องขอเตือนคุณเอาไว้เลยว่า ให้ระมัดระวังในเรื่องความคือร้อน ไม่ฟังใครเอาไว้ให้มาก เพราะเรื่องนี้จะก่อความเสียหายแก่คุณได้อย่างไม่คาดคิด

เรื่องนี้ถือเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งในดวงชะตาของคุณ หากไม่พยายามเตือนตนเองเสมอๆ จะสร้างความเสียหายแก่คุณในวันข้างหน้า เมื่อคุณเข้าสู่วัยทำงาน หรือ มีคู่ครอง

ผู้หญิงที่มีลักษณะอย่างคุณนภา มักจะมีความเป็นอิสระในเชิงความคิดสูง เพราะไม่ใช่ผู้หญิงแม่บ้านที่ทำงานอยู่แต่ในบ้าน แต่หากเป็นผู้หญิงทำงานในออฟฟิสที่ต้องมีสังคมของตัวเองที่ต้องแข่งขัน

นอกจากนี้ การได้รับความสำเร็จในเรื่องชื่อเสียง เกียรติยศ ได้รับการนับหน้าถือตา ก็ยังทำให้รู้สึก
มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำว่าถูกต้อง ซึ่งหากพัฒนาต่อไปเรื่อยๆในทางลบ ก็จะกลายเป็นคนยึดมั่นถือมั่นใน
ตัวเองมากจนเกินไป จนแม้กระทั่งกับคู่ครองก็ไม่ค่อยฟัง

ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งจนเกิดการกระทบกระทั่งกันได้

ที่ต้องเตือนแบบนี้ก็เพราะว่า ดวงในเรื่องคู่ของคุณค่อนข้างจะเสี่ยงต่อการแตกแยก พลัดพราก เป็น
อย่างยิ่ง ก็ลองเก็บไปพิจารณาคุณะครับ คุณอายุน้อย อีกนานกว่าจะถึงวัยมีคู่ ตอนนี้ก็ขอให้ตั้งใจเรียน
ไปก่อนนะครับ

คำถามสุดท้าย บั้นปลายชีวิตของหนู จะมีความสุขหรือไม่คะ หนูหมายถึงสภาพจิตใจนะคะ

คำถามของคุณ เป็นการย้าคำพยากรณ์ของผมในข้อสอง เพราะคุณมีความวิตกกังวล คิดเป็นทุกข์
ไปก่อนเสมอ แม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะยังไม่เกิด และ ยังอยู่ห่างไกลตัวคุณมาก

ขณะนี้ คุณอายุเพียงแค่ 20ปีเท่านั้น ยังไม่ถึงวัยทำงาน หรือ ถึงวันที่มีคู่ครองด้วยซ้ำ คุณก็เป็น
กังวลไปถึงชีวิตบั้นปลายแล้ว สะท้อนว่า คุณเป็นกังวล เป็นทุกข์ใจจนเกินเหตุไปแล้ว

จะไปกังวลทำไมกับบั้นปลายของชีวิต อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด แต่เราสามารถกำหนดบั้นปลายของ
ชีวิตได้ว่าจะให้ดี หรือ ไม่ดีอย่างไร ด้วยการกระทำของเราเอง

พยายามนึกถึงคำสอนทางพระพุทธศาสนาไว้ นะครับว่า หากเราพยายามทำแต่กรรมดีในวันนี้ ก็
ไม่ต้องกลัวว่า วันข้างหน้าจะเกิดเรื่องไม่ดีแก่เรา

โดยเฉพาะอย่างคุณนภา ซึ่งจะว่าไปแล้ว พี่ชะตาค่อนข้างจะดี ดีกว่าคนจำนวนมากในโลกนี้ด้วย
ซ้ำ

ดังนั้น จึงขอให้คุณตัดความกังวลออกไป แล้วตั้งหน้ากระทำแต่กรรมดี เน้นทำแต่ในแนวทางสาย
กลาง คือไม่ถึงจนเกินไป และไม่หย่อนจนเกินไป หมั่นทำบุญสร้างกุศลด้วยการช่วยเหลือผู้คนที่ลำบาก
ยากไร้ตามแต่กำลังที่มี

หากทำได้แบบนี้ ก็ไม่ต้องกังวลว่าบั้นปลายชีวิตจะเป็นอย่างไร

ส่วนเรื่องของจิตใจนั้น คุณนภาจะต้องทำด้วยตัวเอง ด้วยการหมั่นสวดมนต์ ภาวนา และ ปฏิบัติ
ในทางพุทธศาสนา เพื่อให้จิตใจของคุณสงบลง จะได้ปล่อยวาง และไม่ฟุ้งซ่านนะครับ

ขอให้คุณรู้จักใช้ชีวิตที่โชคดีแบบนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเอง และ ตั้งคมนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ นภา ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่ คุณสะดวก แล้วอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์การตะทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน พร้อมทั้งเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณณัฐภา ครับ

